

ประเด็นการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๓

ศพก.เครือข่าย ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑. ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองไฮ เป็นหนึ่งในจำนวน ๒๑ ตำบล ของอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร อาณาเขตด้านทิศเหนือจดกับตำบลนิคมสงเคราะห์และตำบลโคกสะอาด ทิศตะวันออกจดกับตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี ทิศใต้จดกับตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง และทิศตะวันตกจดกับตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ

ตำบลหนองไฮ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน มีพื้นที่ ๘๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๑,๒๕๐ ไร่ สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบ มีบางส่วนเป็นที่ราบสูง ดินมีลักษณะดินปนทรายเหมาะแก่การทำนา เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ป่ามีสภาพเป็นป่าโปร่ง และป่าไม้เบญจพรรณ ลักษณะดินเป็นดินร่วนหยาบลึก ปานกลางที่เกิดจากการสลายตัวหรือพัดพาตะกอนเนื้อหยาบมาทับถมบนชั้นหินผุในช่วงความลึก ๕๐ - ๑๐๐ เซนติเมตรจากผิวดิน มีการระบายน้ำดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ส่วนดินชั้นล่างในระดับความลึก ๕๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหินหรือเป็นชั้นหินผุ สีดินบนเป็นสีน้ำตาล ดินล่างเป็นสีน้ำตาลปนเทา บางแห่งมีจุดสีแดงและมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่จำนวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมาถึงเป็นกรดปานกลาง แหล่งน้ำมีหลายแห่งที่ตื้นเขิน เกือบกักน้ำไม่ได้ในฤดูแล้ง

๑.๑ อดีต (ตัวอย่างเช่น การประกอบอาชีพ ลักษณะการทำเกษตรของเกษตรกรต้นแบบ เป็นต้น)

= เดิม เกษตรกรบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประกอบอาชีพทำนา และปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง แต่เนื่องจากสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ประกอบกับราคาผลผลิตไม่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเกษตรกร ในหมู่บ้านได้นำดอกเบญจมาศพันธุ์มูเซอมาทดลองปลูก ผลปรากฏว่าดอกเบญจมาศสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีในพื้นที่ และสามารถนำไปจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร ทำให้เกษตรกรรายอื่นๆ ในหมู่บ้าน สนใจหันมาทดลองปลูกดอกเบญจมาศด้วย แต่เป็นการทำเกษตรแบบต่างคนต่างทำ ขาดการรวมกลุ่มพัฒนาต่อยอด และไม่สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตให้คงที่ได้

พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกบ้านห้วยสำราญ และพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ดอก และทดลองนำพันธุ์เบญจมาศจากต่างประเทศเข้ามาทดลองปลูกจำนวน ๑๒๐ สายพันธุ์ และได้ร่วมกับศูนย์ขยาย พันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี ทำการผลิตแม่พันธุ์เบญจมาศให้เกษตรกรทดลองปลูก โดยมีการอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ ตลอดจนการนำเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่แปลงปลูกไม้ดอก ไม้ประดับของตนเองได้

พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยเกิดสภาวะเศรษฐกิจฝ่อฝืด ลูกหลายเกษตรกรในหมู่บ้านอพยพย้ายกลับคืนถิ่น ฐานบ้านเกิด กลายเป็นภาวะว่างงานของวัยแรงงานในชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานีจึงรวบรวมสมาชิกและจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้น โดยใช้ชื่อ “กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านห้วยสำราญ” โดยมีการสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า จนกระทั่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และสาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น เข้า

รับโล่พระราชทานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี ๒๕๕๕ ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๖๐ เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่บ้านห้วยสำราญ และบ้านห้วยเจริญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้รวมกลุ่มและเข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบาย ของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้ชื่อแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิกจำนวน ๕๐ รายมีพื้นที่ปลูกรวม ๖๔๕ ไร่ และจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ ตำบลหนองไฮ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และดำเนินกิจการแบบวิสาหกิจชุมชน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า และมีตลาดรองรับ มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินงานแบบตลาดนำการเกษตร ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สินค้าเกษตร และสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร

พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยดำเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม และมีการเก็บค่าเข้าชมสร้างรายได้ให้ชุมชน

๑.๒ ปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น ที่มาของกลุ่ม การรวมกลุ่มของคณะกรรมการ ศพก.ลักษณะการทำกรเกษตรของสมาชิก กลุ่มโดยรวม การบริหารจัดการภายใน ศพก. เป็นต้น)

= **ปัจจุบัน** เกษตรกรบ้านห้วยสำราญ มีการรวมกลุ่ม จัดตั้งเป็น ศพก. ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อาทิเช่น เบญจมาศ มะลิ ดาวเรือง ปทุมมา สแตติส และดอกคัตเตอร์ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดร และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี เข้ามาส่งเสริมจัดตั้งกลุ่ม มีการไปศึกษาดูงานทางภาคเหนือ ศึกษามาตรฐาน วิธีการเลี้ยงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เทคโนโลยีการให้ไฟกับไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของลำต้นและยับยั้งการออกดอกก่อนกำหนด ไปดูงานที่สระบุรี และภาคเหนือ ในเรื่องไม้ดอกไม้ประดับเลี้ยงแม่พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จนในปัจจุบัน ทางกลุ่มมีการไปเช่าห้องLab และสถานที่เลี้ยงแม่พันธุ์ ที่ศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มฯ มีสมาชิก ๕๐ ราย พื้นที่ปลูก ๖๒๕ ไร่ มีแปลงส่วนรวม ๑๔ ไร่ เปิดเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวชมไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ เริ่มเปิด ปี ๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์เปิดแหล่งท่องเที่ยวชมไม้ดอกไม้ประดับเป็นทางการ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒



๒. แรงจูงใจในการดำเนินการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว

จากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ภาคเหนือ มีการจัดทำพื้นที่เพื่อเป็นที่ถ่ายภาพและทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยว ซึ่งทำให้กลุ่มเกษตรกรที่รายได้ที่สูงขึ้นมากกว่าการปลูกเพื่อตัดดอกไม้เพียงอย่างเดียว จึงได้ปรึกษาสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีในการหาแนวทางพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

๓. วิธีการดำเนินงาน (กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว)

๓.๑.๑ การพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบ้าน ห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และเป็นการผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างทำ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้ภาคการเกษตรต้องเผชิญปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ปัญหาการขาดอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ยังไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรที่ได้เท่าที่ควร เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดอุดรธานีจึงร่วมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาด จากการรวบรวมข้อมูลในปี ๒๕๖๒ การเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้น ๒๐ % และการลดต้นทุนการผลิตได้ ๒๐ % เมื่อเทียบกับข้อมูลก่อนการเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามตาราง

ตารางที่ ๒ ข้อมูลผลการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ (ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ประเด็นพัฒนา	ก่อนร่วมโครงการ	หลังร่วมโครงการ	
		ปี ๒๕๖๒	คิดเป็น %
๑. ลดต้นทุนการผลิต จากปัจจัย	(บาท/ไร่)		
- เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด	๘๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๒๐
- ใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช			
๒. เพิ่มผลผลิต จากปัจจัย	(กิโลกรัม/ไร่)		
- ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด	๒,๕๐๐	๓,๐๐๐	๒๐
- ใช้พันธุ์ดี			



๓.๑.๒ การเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับ

จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ เป็นงบประมาณที่ได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ และโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร และเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตและปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่างๆ ดังนี้

- การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ



- การส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ



- การสนับสนุนแปลงเรียนรู้ ซึ่งเป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน



๓.๒ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร แปลงไม้ดอกไม้ประดับ บ้านห้วยสำราญ – ห้วยเจริญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี






กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ – ห้วยเจริญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ ๖๔๕ ไร่ สมาชิก ๕๐ ราย รายได้ต่อปีประมาณ ๙๖ ล้านบาท (รายได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อไร่) ในปี ๒๕๖๒ ได้เริ่มมีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงมีนาคม เป็นระยะเวลา ๓-๔ เดือน ซึ่งมีการปลูกดอกไม้เบญจมาศสีสดต่าง ๆ อันสวยงามให้เยี่ยมชม และถ่ายภาพ ณ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ที่ทางกลุ่มขอเช่าพื้นที่ของธนาคารพื้นที่อุดรธานี พื้นที่จำนวน ๑๔ ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ และมีการให้เข้าชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านของเกษตรกร โดยมีบริการรถนำเที่ยว ได้แก่ รถไฟฟ้า รถซาเล้ง รถสามล้อ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมจำนวน ๔,๑๖๐ ราย มีรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมและจำหน่ายสินค้าของร้านค้า เป็นเงิน ๔๐๑,๔๕๑ บาท ในปี ๒๕๖๓ ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ การจัดงานต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook Instagram Line Youtube เป็นต้น และเว็บไซต์ข่าวต่าง ๆ ดารา ยูทูบเบอร์ และเน็ตไอดอลต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาทำสื่อบุคคลในช่องของตนเอง ทำให้ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งเป็นช่วงฤดูหนาว อากาศค่อนข้างดี นักท่องเที่ยวต้องการออกมาท่องเที่ยว และแปลงไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก ระยะทางแค่เพียง ๒๑ กิโลเมตร จากตัวเมืองอุดรธานี เดินทางค่อนข้างสะดวก และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี เช่น ศาลากลาง ทะเลบัวแดง ก็จะแวะมาชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับด้วย ในปี ๒๕๖๓ มีนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวน ๕๘,๐๐๐ คน มีรายได้

จากการเก็บค่าเข้าชมและจำหน่ายสินค้าของร้านค้า เป็นเงิน ๒,๕๙๐,๗๔๐ บาท ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมเพิ่มมากขึ้นจาก ปี ๒๕๖๒ ถึง ๙๒ % และมีรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมและจำหน่ายสินค้าของร้านค้าเพิ่มขึ้น ๘๔ % ทำให้เห็นว่าจากการรวมกลุ่มแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ๒.๖๗ % เมื่อเทียบกับรายได้จากการจำหน่ายไม้ดอกเพียงอย่างเดียว ซึ่งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นในการพัฒนา ในปีต่อไปได้มีการประชุมวางแผนของคณะกรรมการเพื่อค้นหาความต้องการ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการดำเนินการกลุ่ม และวางแผนจัดกิจกรรมทำแปลงทดสอบเรียนรู้ ปลูกไม้ดอกชนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น ปทุมมา ดาวเรือง เดซี่ หงอนไก่ สร้อยไก่ เป็นต้น เพื่อให้มีความหลากหลาย และสามารถมีให้ชมทุกฤดูกาล ตลอดทั้งปี ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุดรธานี ที่เป็น Land mark ของจังหวัดอุดรธานี และเพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต ระบบการผลิต การป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช ศึกษาลักษณะพันธุ์ การคัดพันธุ์ การขยายพันธุ์ การให้แสงสว่าง การบำรุงรักษา การใส่ปุ๋ย การศึกษาระบบการตลาดและการจำหน่าย ระบบส่งเสริมแบบกลุ่ม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปและจำหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น **สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)** ในการให้คำแนะนำการปลูกปทุมมา การทำแปลงทดสอบเบื้องต้นในปี ๒๕๖๒ เพื่อทดสอบความเหมาะสมในการปลูกในพื้นที่ และผลิตต้นพันธุ์ให้แก่เกษตรกรไปขยายพันธุ์ต่อไป



เส้นทางการเดินทางไปแปลงไม้ดอกไม้ประดับ บ้านห้วยสำราญ – ห้วยเจริญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แผนการผลิตไม้ดอกเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ – ห้วยเจริญ

กิจกรรม	ปริมาณ หน่วยนับ	แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓/๖๔					
		ม.ค.-ก.พ.	มี.ค.-เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ส.ค.	ก.ย.-ต.ค.	พ.ย.-ธ.ค.
ไม้ดอก/ท่องเที่ยว ๑. เบญจมาศ  - เตรียมแปลง/พันธุ์ - ปลูก/ดูแลรักษา - ท่องเที่ยว ๒. คัตเตอร์  - เตรียมแปลง/พันธุ์ - ปลูก/ดูแลรักษา - ท่องเที่ยว ๓. ปทุมมา  - เตรียมแปลง/พันธุ์ - ปลูก/ดูแลรักษา - ท่องเที่ยว ๔. การท่องเที่ยวท่องเที่ยว เชิง เกษตร - งานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว - งานวาเลนไทน์ - หมู่บ้าน OTOB นวัตกรรม	๑๔ ไร่ ๑ งาน ๔ ไร่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๓ ไร่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๑.๕ ไร่ ๑.๕ ไร่ ๖.ค.-มี.ค. ๑๔ ก.พ. ๖.ค.-มี.ค.	↔ ↔ ←————→ ←————→ ←————→ ←————→ ←————→ ←————→ ↔ ↔ ↔ ←————→ ↔ ←————→					

อัตราค่าบริการเข้าชมแปลงไม้ดอก

ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท

เด็กเข้าชมฟรี

ชำระค่าเข้าชมแปลงครั้งเดียวชมได้ ๓-๔ แปลง/ แปลงรวม ๑ /แปลงสมาชิก ๓

อัตราค่าบริการรถนำเที่ยวชมแปลงไม้ดอก

รถไถพ่วง ๒๕ ที่นั่ง เหมาะจ่าย ราคา ๒๕๐ บาท/เที่ยว

รถซาเล้ง ๓ -๔ ที่นั่ง เหมาะจ่าย ราคา ๑๐๐ บาท/เที่ยว

รถสามล้อ ๔ ที่นั่ง เหมาะจ่าย ราคา ๑๐๐ บาท/เที่ยว

ตลาดเกษตรกร สินค้าที่จำหน่าย รวม ๓๐ ร้านค้า

๑. ร้านขายดอกไม้, ไม้กระถาง จำนวน ๑๓ ร้าน

๒. ร้านขายอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ/ขนมขบเคี้ยว/ผักสด/เสื้อผ้า/ขนม จำนวน ๑๗ ร้าน



บริเวณแปลงปลูกดอกเบญจมาศ บ้านห้วยสำราญ



รถไถพ่วงพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมแปลงของสมาชิกกลุ่ม ในหมู่บ้านห้วยสำราญ



ภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมกิจกรรมแปลงไม้ดอก
ช่วงเปิดบ้านไม้ดอกงาม ยามหนาว และวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓



บริเวณร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ หน้าแปลงไม้ดอกสวยสำราญ

การประชาสัมพันธ์เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
ตามสื่อออนไลน์ เช่น Facebook YouTube สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ชาวชุมชนโฮมเคเบิล
และมีรายการทีวีเข้ามาถ่ายทำรายการ

- รายการเที่ยวละไม ไทยแลนด์เวิลด์ ทางช่อง ๓ ออกอากาศวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๖๓ “คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี และ น้อย-ปาริชาติ” และ “ลักกี้-ยมมี” ได้เยี่ยมชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube

<https://youtu.be/FPGcztvtQ๙๐>



- รายการเที่ยวบ้านพี่ไมค์ ซีซั่น ๒ ทางช่อง MCOT HD (หมายเลข ๓๐) ออกอากาศวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ “ไมค์ภิรมย์พร และโอชา แวง” พาทัวร์สวนดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=agaOEoCnXv๘>



๔. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

= ข้อดีของกลุ่ม

- สมาชิกในกลุ่มมีอายุตั้งแต่วัยรุ่น ถึง สูงอายุ ทำให้มีผู้สานต่องานกลุ่มเป็นรุ่น ๆ ต่อไปได้
- สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้มีความรู้ และเปิดใจรับสิ่งใหม่เทคโนโลยีใหม่
- สมาชิกในกลุ่มมีการปลูกไม้ดอกหลากหลาย
- ในพื้นที่มีฝาย มีอ่างเก็บน้ำ (รอการปรับปรุง)

๕. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข

= ปัญหา/อุปสรรค

- ในพื้นที่ ขาดน้ำ
- โรคที่เกิดจากเชื้อรา และแมลง
- คุณภาพสินค้าต่ำ
- ราคาตกต่ำ
- ตลาด มีการย้ายอยู่บ่อยครั้ง ไม่มีตลาดเป็นของตนเอง
- ไม่มีที่เลี้ยงแม่พันธุ์ ไม่มีห้อง Lab และไม่มีโรงเรือน ต้องเช่าและค่าเช่าพร้อมค่าเดินทางค่อนข้างสูง

= แนวทางการแก้ไข (จากสมาชิกในกลุ่ม)

- ต้องการให้ภาครัฐ ช่วยในการจัดตั้งประชาสัมพันธิ์ให้ช่วยสำราญเป็นตลาดส่งไม้ดอกโดยตรง
- ต้องการให้ภาครัฐ ช่วยในเรื่องอุปกรณ์รักษาแม่พันธุ์ โรงเรือน ห้อง Lab
- ต้องการให้ภาครัฐ ปรับปรุงแหล่งน้ำ ฝาย อ่างเก็บน้ำ
- ต้องการไปศึกษาดูงานทางภาคเหนือในการจัดแปลงดอกไม้ พันธุ์ไม้ที่เหมาะสม การเพิ่มคุณภาพสินค้า

๖. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม (ต่อตัวเกษตรกร รายได้ หรือคุณภาพชีวิต เป็นต้น)

๑. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากที่จำหน่ายดอกไม้ส่งตลาดอย่างเดียว
๒. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและมีการบริหารจัดการกลุ่มมากยิ่งขึ้น
๓. เพิ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และลดอัตราแรงงานเข้าสู่เมืองหลวง

๗. การขยายผลสู่เกษตรกรอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีการจัดพื้นที่เป็นจุดเรียนรู้ในการพัฒนาไม้ดอก การรักษาพันธุ์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และศึกษางานจำนวนมาก